



## หลักสูตรระยะสั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6

**ชื่อหลักสูตร** นวัตกรรมทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  
(Strategic Innovations to Enhance the Quality of Schools)

**ผู้ประสานงาน** ดร.ศรวีส ศิริ โทร 080-5051979

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเสริมสร้างมุมมองการคิดนวัตกรรมทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการกำหนดทิศทางวางแผนพัฒนาสถานศึกษา การคิดนวัตกรรมทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

**กลุ่มเป้าหมาย** ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท จำนวนกลุ่มละ 20 คน

**ค่าลงทะเบียน** 2,000 บาท

### กิจกรรมการอบรม

วันที่	หน่วยการเรียนรู้	รายละเอียด	ระยะเวลา (นาที)	ผลงาน/ชิ้นงาน
1	การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร	-ความหมาย ความสำคัญ และหลักการทางการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร -ความเป็นมา และความสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษา -หลักการพัฒนาสถานศึกษา	3 ชั่วโมง	แผนภาพ การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
1	การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา	-การเขียนมุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ -คุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน -การพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน	3 ชั่วโมง	-แผนการพัฒนา สถานศึกษา หรือ -รายงานกลยุทธ์ การ ใช้เครื่องมือหรือ

วันที่	หน่วยการเรียนรู้	รายละเอียด	ระยะเวลา (นาที)	ผลงาน/ชิ้นงาน
	กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร	-การพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษา ชี้แนะ		นวัตกรรมทางการบริหาร
2	นวัตกรรมทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา	-การพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน -นวัตกรรมการทำงานอย่างสร้างสรรค์ -การระดมทรัพยากร เครือข่าย และความ ร่วมมือ -การสร้างภาวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	3 ชั่วโมง	แบบบันทึกนวัตกรรมทางกลยุทธ์เพื่อ ยกระดับคุณภาพ สถานศึกษา (ฉบับร่าง) รายบุคคล
2	นวัตกรรมทางกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา	-การประเมินผลงานการบริหาร สถานศึกษา -กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารสถานศึกษา	3 ชั่วโมง	-แบบบันทึก นวัตกรรมทางกลยุทธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ สถานศึกษา (ฉบับร่าง) รายบุคคล -แบบบันทึกการ ประเมินผลงาน

หมายเหตุ: การบริการภายหลังการอบรม

1. สามารถใช้เป็นส่วนลด 10% ในการอบรมครั้งต่อไป ภายในระยะเวลา 1 ปี
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากคณาจารย์วิทยากรได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในระบบการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ หรือ ผนคณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามการนัดหมาย วันและเวลาที่เหมาะสม